

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)**

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
๑. คณะกรรมการนโยบายพบสำนัก/ศูนย์/ศูนย์ภูมิภาค	คณะกรรมการนโยบายจะจัดกิจกรรมพบสำนัก/ศูนย์ และศูนย์ภูมิภาค โดยกำหนดให้เป็นทุกวันพฤหัสบดี ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
๒. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน “รายการดีต้องมีคนดู”	คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.จัดให้มีการปรึกษาหารือระดมความคิดเห็นว่า จะทำให้ “รายการดี ต้องมีคนดู” ได้อย่างไร โดยมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และการตลาด) ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. คณะกรรมการนโยบายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗	คณะกรรมการนโยบายมีกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยประเด็นการพิจารณา ได้แก่ การประเมินโครงสร้างและระบบการทำงานของกรรมการนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๖, การประเมินคณะกรรมการ นโยบายทั้งองค์คณะ, การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖, แผนงานที่จะต้องดำเนินการและสิ่งที่ต้องระมัดระวังในปี ๒๕๖๗ และการปรับปรุงพัฒนานโยบาย (๑๔ ข้อ) เพื่อรองรับการจัดทำแผนบริหารกิจการประจำปี ๒๕๖๘
๔. มาตรการแก้ไขปัญหายักษ์คุกคามเว็บไซต์ dxc.thaipbs.or.th	ฝ่ายบริหารรายงานกรณีที่สำนักสื่อดิจิทัลได้ตรวจพบการถูกโจมตีทางไซเบอร์ และความผิดปกติด้านเทคนิคของเว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ (https://dxc.thaipbs.or.th) ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยรายงานสาเหตุและมาตรการแก้ไขปัญหายักษ์คุกคามทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากกรณีดังกล่าวต่อที่ประชุมรับทราบ
๕. ร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	คณะกรรมการนโยบายได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประกอบด้วย อดีตกรรมการนโยบาย, อดีตผู้บริหาร, พนักงาน ส.ส.ท., อดีตสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ, สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปัจจุบัน, นักวิชาการ, ภาคประชาสังคม, ภาคธุรกิจ, ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธรรมาภิบาลองค์กร และผู้บริหาร ส.ส.ท. เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มาพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ... มติที่ประชุม มอบหมายนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการนโยบาย นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น และนางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหาร นำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปดำเนินการปรับแก้ไขร่างระเบียบองค์การกระจาย

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ..... และนำเสนอพร้อมภาคผนวก ต่อที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
<p>๖. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)</p>	<p>ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยราชกิจจานุเบกษาได้มีประกาศเผยแพร่ ประมวลจริยธรรมองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และในปี ๒๕๖๖ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ในฐานะคณะกรรมการกลางด้านจริยธรรมแห่งชาติซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลประเมินรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายในฐานขององค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อพิจารณาก่อนส่งรูปเล่มรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ ก.ม.จ. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และสำนักทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดทำรายงานผลเสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</p> <p>ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ให้ฝ่ายบริหารนำส่งรายงานผลดังกล่าวแจ้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณานำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมใน ส.ส.ท. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ตามเสนอ รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายวาระนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำส่งรายงานตามข้อ ๑. ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.ม.จ. ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ต่อไป ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ
<p>๗. การปรับโครงสร้างองค์กรในรูปแบบ Content-Based Structure ของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ</p>	<p>ด้วยในกระบวนการจัดทำแผนบริหารกิจการปี ๒๕๖๗ ฝ่ายบริหารได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วเห็นควรปรับทิศทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ และในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ขอหารือแนวทางการปรับโครงสร้างหน่วยงาน และการบริหารอัตรากำลังคนในแผนบริหารกิจการ ประจำปี ๒๕๖๗ และแจ้งที่ประชุมทราบถึงทิศทางการปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารกิจการปี ๒๕๖๗</p> <p>ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารจึงนำเสนอรายละเอียดประกอบการขอปรับโครงสร้างองค์กรในรูปแบบ Content-Based Structure ของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ประกอบด้วยผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติที่ผ่านมา การดำเนินงานของไทยพีบีเอสที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารภัยพิบัติ รวมถึงการบริหารบุคลากร</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>คณะกรรมการนโยบายยังไม่พิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติตามเสนอ</p> <p>มติที่ประชุม เลื่อนการพิจารณาครั้งถัดไป</p>
<p>๘. รายงานผลการประเมินรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาเป็นการลับ</p>
<p>๙. ผังรายการ Thai PBS ช่องหมายเลข ๓ และ ALTV ช่องหมายเลข ๔ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗</p>	<p>ให้เลื่อนการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งต่อไป</p>
<p>๑๐. รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>คณะกรรมการมีการประชุม ๒ ครั้ง โดยมีข้อแนะนำในประเด็นสำคัญ เช่น สภาพปัจจุบัน (Current States) และช่องว่าง (GAP Analysis) ของการบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท. และแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียง Reputation Risk และในประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายมีมติมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ให้ความเห็นและข้อแนะนำ</p> <p>ในประเด็นการรับและใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการนโยบาย นั้น คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงได้รับฟังวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับและใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกจากรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารแล้ว เห็นว่าการกำกับดูแลและควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว และฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการจัดทำร่างระเบียบ ส.ส.ท. ซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินงานทั้งกรณีการรับและใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงการดำเนินงานตามแผนการลงทุนในอนาคต</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๑๑. รายงานผลดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน</p>	<p>รายงานผลดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ในช่วงเวลาระหว่างเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ รวม ๗ ครั้ง มีเรื่องเสนอในที่ประชุม รวม ๑๔ เรื่อง</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๑๒. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>รับทราบ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และมอบหมายฝ่ายบริหารนำส่งข้อมูล “โครงการจัดหาผู้ลงทุนและดำเนินการระบบโซลาร์รูฟในรูปแบบ Power Purchase Agreement (PPA)” เพิ่มเติม เช่น มูลค่าการลงทุนของโครงการ และกำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่จะดำเนินโครงการ ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ ต่อไป</p>
<p>๑๓. รับรองรายงานการประชุมและสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบาย</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามที่ปรับแก้ไข</p>